



Title :	๕ ปี มหาวิทยาลัย 'แม่ฟ้าหลวง' บนเส้นทางการผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สากล <ต่อ>
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	
Date :	

ทั้งในระดับปริญญาโทและเอก หลักสูตรอุตสาหกรรม การบริการ หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตร การบริการสุขภาพ และเตรียมพัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็น IT CAMPUS โดยนำระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และระบบ MIS มาใช้กับระบบงานทุกส่วนของ

มหาวิทยาลัย ทั้งงาน ด้านวิชาการ การเรียน การสอน การบริหาร และการให้บริการต่างๆ เพื่อให้การจัดการเรียน การสอนและระบบการ บริหารจัดการภายใน มหาวิทยาลัย มี ประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วทันต่อการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังได้สร้างหอพัก

นักศึกษานานาชาติ จำนวน 80 ห้อง และหอพักนัก ศึกษาจีน 100 ห้อง เพื่อให้สามารถรองรับนักศึกษา ต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น โดยใช้งบประมาณร่วม 30 ล้านบาท ในส่วนหอพักของนักศึกษาไทยก็จะได้สร้าง เพิ่มอีก จำนวน 4,000 เตียง ซึ่งงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังได้ขยายการศึกษาในส่วนกลาง โดยเปิดศูนย์บริการวิชาการในกรุงเทพฯ ณ อาคาร ปัญญาภิรมย์ ถนนสาทรใต้ ซึ่งได้เริ่มทดลองเปิดสอนภาษา จีนไปแล้ว ในปีหน้าจะเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และเปิดฝึกอบรมด้านต่างๆ มากขึ้น

ส่วนด้านระบบการบริหารจัดการก็ได้นำระบบ ประกันคุณภาพของ สมศ. มาผนวกกับระบบการควบคุม ภายในของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และระบบ 5 ส. มารวมเป็นระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่ การขอรับการรับรองคุณภาพในระดับประเทศ และ นานาชาติต่อไป



อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะไม่ได้รับงบประมาณเพิ่มมากนัก แต่ก็พยายามหารายได้จากแหล่งต่างๆ มาสนับสนุน เพื่อให้โครงการพัฒนาต่างๆ สามารถดำเนินการไปได้ โดยไม่บั่นทอนความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเติบโตอยู่บน พื้นฐานความคิดที่ว่า "เป็นมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด แต่ความคิดและคุณภาพเป็นสากล" ผู้บริหารและ บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยจึงมีความมุ่งมั่นอย่าง จริงจังที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ กอปรกับได้รับการ สนับสนุนจากรัฐบาล มหาวิทยาลัยพันธมิตรต่างๆ ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ทำให้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในวันนี้เติบโตและพัฒนาไป อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลออกสู่ตลาดวิชาชีพได้ อย่างเต็มภาคภูมิ ควบคู่ไปกับการให้บริการทางวิชาการ แก่ท้องถิ่นและสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสู่การเป็น ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคและของประเทศและ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในไม่ช้านี้